



กองบัญชาการกองทัพไทย
เลขรับ ๒๒๒
วันที่ ๑ ก.ค. ๖๕
เวลา ๑๕.๕๐

ที่ ปป ๐๐๑๐/ว ๑๕

สำนักงาน ป.ป.ท.

อาคารซอฟต์แวร์พาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ

อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐

๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ส่งบุคลากรและประชาสัมพันธ์การอบรมระบบการเรียนรู้ออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) ภายใต้โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ

เรียน ผู้บัญชาการทหารสูงสุด

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การอบรมฯ

จำนวน ๓ ฉบับ

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) โดยกองป้องกันการทุจริตในภาครัฐ ได้จัดทำโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ ผ่านการอบรมระบบการเรียนรู้ออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมมีองค์ความรู้และเข้าใจแนวทางการบริหาร/การให้บริการที่มีประสิทธิภาพ สามารถป้องกันการทุจริตได้อย่างแท้จริง โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตลอดจนสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส ประกอบด้วย ๓ หลักสูตร ได้แก่ (๑) หลักสูตร “เสริมสร้างธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต” (๒) หลักสูตร “อบรมเครือข่ายภาคประชาสังคมในการต่อต้านการทุจริต” และ (๓) หลักสูตร “บรรษัทภิบาลต่อต้านการทุจริต”

ในการนี้ สำนักงาน ป.ป.ท. ใคร่ขอความอนุเคราะห์ท่านโปรดพิจารณาจัดส่งบุคลากรในสังกัดส่วนราชการของท่าน จำนวน ๕๐ คน เข้ารับการอบรมดังกล่าว และประชาสัมพันธ์การอบรมระบบการเรียนรู้ออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) หลักสูตรภายใต้โครงการฯ ให้แก่ผู้สนใจ โดยสามารถสมัครและเข้ารับการอบรมได้ทุกหลักสูตร ผ่านทางแบนเนอร์ที่เว็บไซต์สำนักงาน ป.ป.ท. (www.pacc.go.th) รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งนี้ หากผ่านเกณฑ์การประเมินองค์ความรู้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ สามารถดาวน์โหลดและส่งพิมพ์เกียรติบัตรได้ด้วยตนเอง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายฤกษ์ กระจ่าง)

ผู้ช่วยเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

กองป้องกันการทุจริตในภาครัฐ

กลุ่มงานวิชาการและพัฒนานวัตกรรมด้านการป้องกัน

โทร. ๐ ๒๕๐๒ ๖๖๗๐ - ๘๐ ต่อ ๑๔๔๔

ผู้ประสานงาน : นางมาลี ชุมทอง

กนท